



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๔ มูลค่าข่าว ๙๗๖,๖๘๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘ใบเฟิร์น’ นวนวนแซ่กซึกซ์ มัก Mix วัฒนธรรมไทย ย้ายไปเซปักที่ 3 ‘จุก-ทนาม’

ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ยิ่งโต ยิ่งสวย รวยเงิน แต่ยังมีแปลงประกายรัศมีความเจิดจ้าพรุ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวอีกด้วย สำหรับสาวโคโลสวีย์เสิร์ฟนำมอง “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” วัย 22 ปี เอลิโกสิจบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและการกำกับการแสดง ที่ มศว ประสบความสำเร็จแล้ว

เรียกว่าวัยใส ที่กำลังโตวันโตคืน อะไรๆ ก็เป็นใจไปหมด ทั้งงานที่รวม เรียกเก็บนี่ ที่แน่ๆ หมุ่มเนื้อเต็นไปตามๆ กัน เพราะ “ใบเฟิร์น” บอกว่าโตขึ้นแล้ว พอเรียนจบก็จะรับงานได้หลากหลายขึ้น รวมถึงลือลาอวดทิว หุ่นอ้วน อิ่มตุ้ม ที่ไม่ค่อยกลัวรับงานถ่ายง่ายๆ ต่อไปจะได้เห็นตั้งขึ้นแน่นอน โอ...หมุ่มเตรียมตาโตเป็นไซ้ท่านได้

ล่าสุดที่ไม่ต้องรอ “ใบเฟิร์น” ใจกล้ารับถ่ายแฟชั่น เพื่อเข้ากับเดือนแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ที่ใกล้มาถึง เวอร์ชั่นนี้ขอเน้นหวานซ่อนเปรี้ยว นำคันทา เรียก ว่าทีมงาน MIX MAGAZINE โชคดีจริงๆ ที่เขยอมนมาขึ้นปกไป ต้องบอกว่า หมุ่มคนไหนพลาดเล่มนี้ต้องเสียดายไปทั้งชีวิต (ไม่ได้เวอร์นะ) เพราะอย่างที่เกริ่น “ใบเฟิร์น” ไม่ได้โชว์ความแซ่กซึกซ์เรียกราดให้เห็นบ่อยๆ

ลองไปฟังเธอเปิดใจ การถ่ายแซ่กซึกซ์นี่ ที่มีอะไรน่าตื่นตา ตื่นใจมากๆ ภาพสวย ลือลาโผล่ไม่ธรรมดา ที่สำคัญสิหน้า แวตา จิมมีปากเธอช่างแยบยลจริงๆ “ถ่าย MIX MAGAZINE ตื่นตันท่มากค่ะ ขนาดที่ว่าถ่ายเสร็จยังตื่นตันทันอยู่เลย คอนเซ็ปต์ของแฟชั่นชุดนี้ครบรสค่ะ ไม่ใช่แค่หวานอย่างเดียว เวิร์นว่า ทั้งเปรี้ยว ทั้งหัดด้วย เหมือน MIX คือครบทุกอารมณ์ ส่วนเรื่องแซ่กซึกซ์ ที่หลายคนบอกแซ่กซึกซ์เพิ่มขึ้น เวิร์นมองว่าเป็นไปตามวัยมากกว่า แต่ยอมรับว่าค่อนข้างแซ่กซึกซ์ที่ผ่านๆ มา ก็ถือว่าอยู่ในความเหมาะสม เพราะเราเองก็โตขึ้น โตพอที่จะรับลุคสีการทำงานที่ดูหลากหลายมากยิ่งขึ้น”

อย่างที่เธอบอกจริงๆ หวานปนแซ่กซึกซ์เต็มร้อย แต่ละรูปดูไม่มีเมื่อจริงๆ นี่แหละเสน่ห์ที่น่าค้นหาของเธอสาว ที่เกิดมาเองโดยอัตโนมัติ มีเงินสัก 10 ล้าน หากตัวตบมันไม่ใช่ ก็ทำแบบเธอไม่ได้ บอพง!

ส่วนเรื่องงาที่กำลังรุ่งตามวัย “เฟิร์น” บอกว่า “ตอนนี้กำลังจะมีภาพยนตร์ที่เข้าฉายเดือนมีนาคม เรื่อง Cat a wabb! (แคท อ๊ะ แวบ) คาแร็กเตอร์ก็จะเน้นน่ารักขี้อายทำงาน โปะๆ หน่อย นอกทงรักกันที่ทำงาน เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้จริงๆ ปีนี้อาจได้เห็นเฟิร์นน้อยขึ้น ทั้งงาหงอนและงาอีแวนท์ เพราะจะเตรียมจบแล้วเหลือแค่วิทยานิพนธ์ ที่ผ่านมากไม่ค่อยได้เห็นเฟิร์น

ไม่ใช่ว่าเลือกงานนะค่ะ แต่เป็นเพราะเรียนค่อนข้างหนักและเป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรม ชอบอยู่กับเพื่อน ชอบไปมหาวิทยาลัย เลยค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องการเรียน เวิร์นถือว่าตัวเองยังทำงานในวงการบันเทิงน้อยมาก ยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากทำ อยากฝึกตัวเอง คิดว่าถ้าจบปริญญาก็จะมาลุยงานในวงการเต็มที่”



มาถึงเรื่องความรัก เธอตอบอย่างรวดเร็ว จนฟังเกือบไม่ทัน! “โสดสนิทเลยล่ะ ไม่ได้เข้ากับคอนเซ็ปต์เดือนแห่งความรักเลย (หัวเราะ) ไม่ใช่ว่าเฟรนด์ไม่เปิดเมเยนะ ถ้ามีก็เปิดไปแล้ว เป็นคนไม่ปิดบัง เฟรนด์ว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่มันไม่ค่อยแน่นอน เช่น วันนี้อาจรักกันดี คบเป็นแฟนกัน ต่อมาเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ แต่มีคนเข้ามาคุณนะคะ ไม่ใช่ไม่มีเลย ณ ตอนนี้อย่างไม่มีเป็นตัวเป็นตนคะ”

ที่แน่ๆ เธอถูกมองว่าเป็นนางเอก “บ” ในกระแสข่าวที่สื่อกระฉ่อนไปทำความรักของ “จู๋ วรียา” กับ “จรรยา” พังลง เธอเลยต้องแจ่งย้ำอีกที่ว่า ไม่ใช่เด็ดขาด

“คืออย่างเรื่องข่าวที่บอกว่าเฟรนด์เป็นมือที่สาม ก็จริงมาก เพราะแทบไม่รู้จกกับฝ่ายชายเลย แต่เราก็มั่นที่ซึ้งจง เฟรนด์ว่าเป็นเพราะเราไม่มีแฟนด้วยมันอาจจะถูกโยงได้ง่ายกว่า แต่ก็ได้ซีเรียสอะไรคะ” เอ้า! พอโสดก็ปวดหัวข่าวมือที่ 3 อย่างนี้ต้องเปิดตัว “หนุ่มผู้โชคดี” ตัวจริงเร็วๆ ซะแล้วจะได้กายปวดหัวซะที...



